
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        

 
   วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๒  ครั้งที่  ๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่ หนึ่ ง) เป็นพิเศษ โดยมี  นายสุชาติ  ตันเจริญ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม  
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

   (๑) กระทู้ถาม       
       ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
   ๑.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การผันน้ าและการระบายน้ า โดย นายองอาจ วงษ์ประยูร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  
   สอบถามถึงการแก้ปัญหาภัยแล้งในภาคกลางกระทบกับการประกอบอาชีพ 
และการด ารงชีวิตของประชาชนครอบคลุมกว่า ๑๐ จังหวัดในภาคกลาง นโยบายในการบริหารจัดการน้ า 
เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ ากินน้ าใช้ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ตลอดจนมาตรการการช่วยเหลือและฟ้ืนฟู
เยียวยาเกษตรกรในภาคกลาง เนื่องจากไม่มีน้ าใช้ในการเกษตร ท าให้ประกอบอาชีพไม่ได้ เป็นหนี้สินเพ่ิม 
เนื่องจากไม่มีรายได้ เพราะไม่มีน้ าเพียงพอในการท าการเกษตร และการบริหารจัดการชลประทานน้ า 
ในจังหวัดสระบุรี  ซึ่ งเป็นปัญหาซ้ าซากในการบริหารจัดการน้ าในจังหวัด ที่ต้องประสบปัญหาทุกปี  
เมื่อช่วงน้ ามาก ชลประทานปล่อยน้ ามาก จนท าให้ท่วมที่นา และเมื่อน้ าน้อย เกษตรกรก็ประสบปัญหาภัยแล้ง 
   นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ตอบกระทู้ถามแทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าการจัดสรรน้ าที่มีผลกระทบต่อ 
ภาคกลาง ๒๒ จังหวัดนั้น น้ าที่ใช้เริ่มตั้งแต่จังหวัดตากถึงจังหวัดสมุทรปราการใช้จากเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนภูมิพล 
เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน และเขื่อนป่าสัก รวมเป็นน้ ามากกว่า ๒๐ ,๐๐๐ ล้านคิว แต่ปัจจุบันน้ าเหลือ  
๗๗๘ ล้านคิว ซึ่งมีจ านวนน้อยแทบจะไม่เพียงพอกับการอุปโภคบริโภค ส่วนการจัดการด้านชลประทานนั้น 
จัดสรรการปล่อยน้ าจากเขื่อนได้วันละ ๒๒ ล้านคิว ผ่านจังหวัดตาก ก าแพงเพชร และนครสวรรค์ มายังเขื่อน
เจ้าพระยา ที่จังหวัดชัยนาท ปริมาณน้ าเพียง ๒๒ ล้านคิว แต่พ่ีน้องทั้ง ๔ จังหวัด ต้องใช้น้ าในการอุปโภค
บริโภคและท าการเกษตร จึงท าให้มีปัญหาน้ าไม่เพียงพอตามความต้องการ เพราะมีการใช้น้ าเป็นจ านวนมาก 
และกว่าจะถึงจังหวัดสระบุรี น้ าถูกใช้เป็นจ านวนมาก จึงท าให้จังหวัดสระบุรีมีปริมาณน้ าจากการบริหารจัดการ
ผ่านระบบชลประทานในจ านวนที่น้อย ประกอบกับปีนี้ มีปริมาณน้ าฝนน้อย และจะมีปริมาณน้ า  
จากมรสุมต้นเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม จึงคาดการณ์ว่าปริมาณน้ าจะมีเต็มเขื่อนมากขึ้น  
ในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม ซึ่งสามารถท านาได้ ๒ ครั้ง โดยจังหวัดสระบุรีต้องการน้ า จะบริหารจัดการ
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โดยให้ชลประทานสูบน้ าไปให้ในพ้ืนที่ที่ขาดแคลนน้ าในการเกษตร ทั้งนี้แนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับจังหวัด  
ที่ขาดแคลนน้ าคือ จะใช้การสูบน้ าเพ่ือส่งไปให้ พ้ืนที่ เกษตรกรรม  ส่วนประเด็นการเยียวยาเกษตรกร 
ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากภัยแล้งนั้น ต้องให้เกษตรกรแจ้งกับก านันและผู้ใหญ่บ้าน และส่งเรื่องไปยัง
นายอ าเภอ ส่งต่อไปยังจังหวัด ซึ่งจะมีคณะกรรมการประกาศภัยแล้ง เพ่ือรับความช่วยเหลือ ส าหรับข้าว  
จะได้รับการชดเชย ไร่ละ ๑,๑๑๓ บาท  หากมีการประกันราคาไว้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
จะได้รับการชดเชยไร่ละ ๑,๒๖๐ บาท  พืชไร่ได้รับการชดเชย ไร่ละ ๑,๖๘๐ บาท  เนื่องจากจังหวัดสระบุรี 
ไม่มีการประกาศภัยแล้ง จึงไม่ได้มีการจ่ายเงินชดเชยดังเช่นจังหวัดอ่ืน ๆ  ส าหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาว
ให้กับจังหวัดสระบุรีเพ่ือจะได้มีน้ าใช้ตลอดปี คือการสร้างประตูน้ าในปี ๒๕๖๔ ในอ าเภอบ้านนา แก่งคอย 
ประตูน้ าศรีเสาวภาค พระศรีสินทร์ ได้ด าเนินการไปแล้ว และที่ อ าเภอหนองแคจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕  
การสร้างประตูเพ่ือจะได้เก็บกักน้ าให้กับจังหวัดสระบุรี หากน้ าแล้งประชาชนต้องปรับตัวไปประกอบอาชีพ 
ปศุสัตว์แทน  โดยการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เพ่ือฟ้ืนฟูอาชีพให้กับเกษตรกร 
 

   ๑.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง กรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙ ซึ่งมาจาก 
การที่ทหารอียิปต์น าเชื้อเข้ามาแพร่ในประเทศ โดย นายเรวัต วิศรุตเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
   สืบเนื่องจากที่มีทหารอียิปต์ติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งไม่ได้มีภารกิจใด ๆ ในประเทศ 
เข้ามาพ านักในประเทศไทย โดยได้ เข้าพักที่ โรงแรมแห่งหนึ่ งในจังหวัดระยอง และได้มีการไปเที่ยว
ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดระยอง รวมถึงกรณีที่มีลูกสาวเอกอัครราชทูตซูดานติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ไดเ้ข้ากักกัน
ตัวในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แต่ไม่มีข้อแสดงที่บ่งชัดว่าได้ปฏิบัติตนตาม State Quarantine จริง
หรือไม่ จากเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นความหละหลวมของการปฏิบัติงานของ ศบค. โดยตลอดระยะเวลา 
ที่ผ่านมาประชาชนในประเทศได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามที่ ศบค. แนะน ามาโดยตลอด แต่การที่เกิด
เหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ถือว่าเป็นการบริหารงานที่ผิดพลาดของ ศบค. นอกจากนั้น พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่รัฐบาล 
ได้ประกาศใช้ มิได้มีไว้เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ แต่เป็นเพียงการใช้ป้องกันการก่อการชุมนุมของนิสิต 
นักศึกษาเท่านั้น รัฐบาลจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาและแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นี้อย่างไร 
พร้อมขอสอบถามไปยังรัฐบาลว่าทหารรายดังกล่าว ไม่ผ่านการ State Quarantine ได้อย่างไร เพราะทุกคน
ต้องมีการ State Quarantine ทุกคน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า State Quarantine มีความผิดพลาด ทั้งนี้ รัฐบาลจะ
ป้องกันและแก้ไขปัญหานี้อย่างไร โดยจะทบทวนหรือยกเลิกพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉินอย่างไร พร้อมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเข้มงวดและความน่าเชื่อถือของมาตรการ  
State Quarantine ด้วย 
   นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบกระทู้ถาม
แทนนายกรัฐมนตรี ความคืบหน้าการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (ศบค.) ซึ่ งตน ได้ลงพ้ืนที่ ในจั งหวัดระยอง  และได้ด า เนินการตรวจหาเชื้ อ เชิ งรุก  
จากบุคคลที่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมด โดยผลการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ศบค. จะแถลงผลต่อ
ประชาชนให้ทราบอีกครั้ง พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนรับฟังข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข  
เพียงเท่านั้น เพ่ือป้องกันการถูกหลอกลวงจากข่าวลวง (Fake news) ทั้งนี้ กลุ่มทหารอียิปต์เป็นกลุ่มที่เรียกว่า 
ผู้ควบคุมอากาศยานและเจ้าหน้าที่อากาศยาน หรือนักบินกับลูกเรือ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจ และสามารถ
เข้าพักในพ้ืนที่ที่จัดให้ เช่น สุวรรณภูมิจัดโรงแรมโนโวเทลให้พัก แต่กรณีลงสนามบินอู่ตะเภามีการจ้างเอเจนซี่
จากสถานทูตพาไปโรงแรมที่เข้าพัก จึงเกิดปัญหาขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้คือข้อเท็จจริงที่ปรากฎ แต่จะต้องมีการ 
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ถอดบทเรียนเกี่ยวกับการประสานงานหน้างานว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นและขอชื่นชมประชาชนชาวไทยที่ได้ให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติตนตามที่ ศบค. แนะน ามาโดยตลอด จนท าให้เกิดการยอมรับจากหลายประเทศ  
ซึ่งการผิดพลาดในครั้งนี้  รัฐบาลขอน้อมรับทุกค าแนะน า เพ่ือน าไปแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป พร้อมขอโทษ
ประชาชนในประเทศ สุดท้ายนี้ขอให้ประชาชนชาวไทยไม่ยอมแพ้ และขอให้ร่วมมือกันสู้กับโรคโควิด -๑๙ นี้ 
ให้ส าเร็จไปด้วยกัน  ส่วนประเด็นการเข้าประเทศของทหารอียิปต์นี้  ขอชี้แจงว่า การเข้ าประเทศของ 
ทหารอียิปต์นี้ ไม่ได้เข้าประเทศโดยผ่านการคัดกรองตามมาตรการ ขอชี้แจงว่าทหารกลุ่มดังกล่าวอยู่ใน  
๑๑ กลุ่มยกเว้น ไม่ต้องผ่าน State Quarantine เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เข้าพักเพียง ๒ - ๓ วัน ตามข้อก าหนด
ของกลุ่มบุคคลพิเศษ และได้ละเมิดการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทางรัฐบาลจึงต้องประสานไป
ยังสถานทูตอียิปต์ เพ่ือให้ด าเนินการกับทหารอียิปต์กลุ่มนี้ จนกระทั่งได้รับการยินยอมให้ตรวจคัดกรอง  
กระทั่งพบว่า มีผู้ติดเชื้อจ านวน ๑ ราย และล่าสุดสถานทูตอียิปต์ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลขอยอมรับว่า เกิดจากความหละหลวมของกฎบางประการ  ส่ วนประเด็นที่ 
ขอให้นายกรัฐมนตรีออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนคนไทย มากกว่าการขอโทษและการทบทวน
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น  เป็นอ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี  
ไม่สามารถตอบแทนได ้ 
 

   ๑.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่องผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด -๑๙ ในจังหวัดระยอง  
โดย นายขวัญเลิศ พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถาม นายกรัฐมนตรี  
   สถานการณ์โควิด-๑๙ ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความเป็นอยู่ของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก รัฐบาลเน้นย้ าตลอดเวลาว่าประชาชนอย่าการ์ดตก แต่รัฐบาลที่ประกาศใช้  
พระราชก าหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิน  แต่กลับ ให้ กลุ่ มคนบางกลุ่ ม ปฏิ เสธ 
การ State Quarantine จนท าให้เกิดการติดเชื้อในจังหวัดระยอง ซึ่งเกิดจากการที่รัฐบาลหละหลวมปล่อยให้
บุคคลกลุ่มสิทธิพิเศษละเมิดกฎ กติกา จนท าให้เกิดการระบาดของโรคนี้อีกครั้ง แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลผิดพลาด
ในการบริหารสถานการณ์  พร้อมสอบถามถึงการแสดงความรับผิดชอบและแนวทางการแก้ไขปัญหา  
รวมทั้งการติดตามกลุ่มบุคคลพิเศษนี้ 
   นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบกระทู้ถาม 
แทนนายกรัฐมนตรี ว่าทุกคนต้อง State Quarantine ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ แต่จะมีข้อยกเว้นใน 
บางกลุ่ม เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ ซึ่งการยกเว้นให้กับ ๑๑ กลุ่ม เป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ เมื่อเครื่องบินบินผ่านน่านฟ้า เป็นอ านาจหน้าที่ของกองทัพอากาศเป็นผู้อนุญาต  
กรณีทูตและนักบิน เป็น ๑ ใน ๑๑ กลุ่มที่ ได้รับการยกเว้น ซึ่งไม่ต้อง State Quarantine แต่ต้องผ่าน 
การคัดกรองและต้องมีกรมธรรม์ประกันที่คุ้มครองการติดเชื้อโควิด ส่วนกลุ่มครอบครัวคณะทูตเมื่อผ่าน 
การคัดกรองแล้วต้องพ านักที่ สถานทูต แต่จากเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีและผู้ที่ เกี่ยวข้อง 
ได้เรียกทุกหน่วยงานมาสอบถามและหาแนวทางการป้องกัน เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก รัฐบาลมี
มาตรการเยียวยาผู้เสียหายในจังหวัดระยองอย่างไร พร้อมขอยืนยันว่ารัฐบาลจะท าทุกทางให้ประชาชน 
มีความเชื่อมั่นและกลับมาใช้ชีวิตปกติตามเดิม และต้องเยียวยาเศรษฐกิจให้กลับมาดีขึ้น สาธารณสุขจะลงพ้ืนที่
เพ่ือท าการตรวจโรคเชิงรุก เป็นเวลา ๑๔ วัน เพ่ือตรวจหาเชื้อโรค และใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสให้ต่างชาติ 
เห็นว่าเราสามารถบริหารจัดการสถานการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี มีระบบการแพทย์ที่ดีสืบสวนและสอบสวนโรค  
จนสามารถควบคุมโรคระบาดนี้ได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในจังหวัด ส่วนการเยียวยาภาคเศรษฐกิจ
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จะหารือกับนายกรัฐมนตรีเพ่ือให้หามาตรการเยียวยาต่อไป และขอยืนยันว่าทางรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับ 
ผู้ที่ประกอบธุรกิจ เกษตรกร ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาชีพต่าง ๆ เป็นอย่างมาก  
 

   ๑.๑.๔ กระทู้ถาม เรื่อง การบริหารจัดการน้ า และการช่วยเหลือเยียวยาชาวนา 
โดย นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอ่างทอง พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้
ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
   ตามที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า ในจังหวัดอ่างทองว่าจะมีการชุมนุมเพ่ือสอบถามไป
ยังรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงการบริหารจัดการน้ า ซึ่งได้เข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกตั้งแต่เมื่อปลาย
เดื อ น พ ฤ ษ ภ าค ม ที่ ผ่ าน ม า  แ ล ะข ณ ะนี้ ล่ ว ง เล ย ม า จน ก ระทั่ ง ถึ งก ล าง เดื อ น ก รก ฏ าค ม แ ล้ ว  
แต่พบกว่าคลองชลประทานในจังหวัดอ่างทอง ยังมีน้ าไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ าส าหรับ 
การเพาะปลูก จึงอยากเรียกร้องขอให้รัฐบาลบริหารจัดการน้ าให้เท่าเทียมกันในทุกพ้ืนที่ นอกจากนี้ ได้ทราบมา
ว่าน้ าต้นทุนจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์  มีอยู่จ านวนจ ากัด เพราะปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา  
มีปริมาณน้ าค่อนข้างน้อย ซึ่งการที่เกิดภาวะขาดน้ าสะสมต่อเนื่องกันมาหลายปี จากเหตุผลที่กล่าวมานั้น
ประชาชนสามารถเข้าใจได้ แต่อยากขอให้รัฐบาลบริหารจัดการน้ าในทุกจังหวัดอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมขอให้
รัฐบาลช่วยหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ าและมาตรการเยียวยาให้แก่เกษตรกร มากกว่าการแจกเงิน
เยียวยา ๕,๐๐๐ บาทเท่านั้น อาทิ นโยบายพักช าระหนี้ให้แก่เกษตรกร เป็นต้น พร้อมขอให้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์
การชดเชยค่ าตอบแทนให้ แก่ เกษตรกร เพ่ือให้ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ปั จจุบั นมากขึ้น  
และได้เสนอแนะให้รัฐบาลประกาศให้พ้ืนที่จังหวัดอ่างทองเป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ เพ่ือให้กระทรวงการคลัง
สามารถอนุมัติเงินชดเชยเยียวยาให้แก่เกษตรกร พร้อมขอให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)  
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของเกษตรกรให้น้อยลง เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ธกส.  
มีรายได้มาจากอัตราดอกเบี้ ย เงินกู้ของสหกรณ์  ท าให้  ธกส. มีรายได้มีค่อนข้างสู ง จึ งอยากขอให้
กระทรวงการคลัง หารือร่วมกับ ธกส. เพ่ือหาทางออกในเรื่องนี้โดยเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลได้ออก
มาตรการการพักช าระหนี้ในส่วนของเงินต้นแล้ว ขอให้พักการคิดดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรด้วย เพ่ือให้เกษตรกร
ได้มีโอกาสพื้นตัวอีกครั้ง  
   นายอุตตม  สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตอบกระทู้ถามแทน
นายกรัฐมนตรี ว่ากระทรวงการคลังท าหน้าที่สนับสนุนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน  
เมื่อเกษตรกรปลูกข้าวภายใน ๑๕ วัน สามารถขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรลูกค้า
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ จะเข้าโครงการประกันภัยข้าวนาปี ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ดู แลอัตรา
เบี้ ยประกันที่ เหมาะสมให้ เท่ากันในทุกพ้ืนที่ การผลิต และรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนเบี้ ยประกันภัยนี้    
ส่วนพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนเข้าเป็นผู้ประกันภัยได้เช่นกัน และหากมี 
การประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ กระทรวงการคลังจะช่วยเหลือจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรได้ และได้รับสินไหม
ทดแทนจ านวน ไร่ละ ๑,๒๖๐ บาท ซึ่งหากพ้ืนที่ใดไม่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแต่มีปัญหา สามารถแจ้งประเมิน
ความเสียหายเป็นรายได้ ซึ่งหากเข้าหลักเกณฑ์จะได้รับเงินสินไหมทดแทนเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม 
จากสถานการณ์โควิด-๑๙ รัฐบาลได้มีการช่วยเหลือเกษตรกร โดยได้มีการพักช าระหนี้ให้กับเกษตรกร ๒ ปี  
ไปถึงปี ๒๕๖๕ และปรับลดดอกเบี้ยที่ถึงก าหนดช าระเป็นเวลา ๑ ปี ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตลอดจน 
ขยายต่อไปให้ถึงปี ๒๕๖๕ รวมถึงการออกสินเชื่อเพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าทางการเกษตรส าหรับเกษตรกร 
ที่ประสบภัยแล้งตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ และยังคงด าเนินการอยู่ โดยเสนอสินเชื่อในอัตราพิเศษ ไม่เสียดอกเบี้ย 
ใน ๒ ปีแรก อีกโครงการหนึ่งที่ด าเนินการอยู่ คือ สินเชื่อเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินส าหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ
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หรือภัยพิบัติตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรมิให้กู้นอกระบบ โดยกู้ได้รายละ ๕๐,๐๐๐ 
บาท ผ่อนช าระภายใน ๓ ปี ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ๖ เดือนแรก นอกจากนี้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
(ธกส.) พยายามให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างดีที่สุด แต่ต้องค านึงถึงความม่ันคงของธนาคารไปพร้อม ๆ กัน 
หากธนาคารขาดความมั่นคงจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้  ส่วนการปรับลดดอกเบี้ยของ 
ธกส. ได้มีการปรับลดลงมาเป็นล าดับตั้งแต่ช่วงปลายปี ๒๕๖๒  ปรับไปแล้ว ๔ ครั้ง ดอกเบี้ยสะท้อนถึงสถานะ
ทางการเงินของธนาคารเพ่ือให้สามารถปฎิบัติพันธกิจได้ โดยขอยืนยันว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนั้น สามารถ
ปรับได้ แต่ต้องมีความสอดรับกับสถานการณ์และความจ าเป็นให้ได้มากที่สุด โดยไม่กระทบต่อสถานะ 
ความมั่นคงของธนาคาร และการพักช าระหนี้ให้กับเกษตรกรก็สามารถท าได้แต่ต้องขึ้นอยู่กับกรณี การบรรเทา
และผ่อนคลายภาระให้กับเกษตรกร จะต้องพิจารณาตามรูปแบบ ส่วนมากจะใช้เป็นการขยายเวลาการช าระหนี้
ต้นเงินและลดดอกเบี้ย โดย ธกส. จะเป็นผู้รับภาระเอง นอกจากนี้ กรณีที่เกษตรกรประสบภัยพิบัติรุนแรง 
ธกส. จะเสนอให้รัฐบาลช่วยรับภาระในการพักช าระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรบางส่วน 
 
 

       ๑.๒ กระทู้ถามท่ัวไป  
   ๑.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความซบเซาของการค้าอัญมณี โดย พันต ารวจโท 
ฐนภัทร กิตติวงศา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓) 
   อัญมณีและเครื่องประดับนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของไทย 
ที่มีมูลค่าการส่งออกและได้รับความนิยมภายในประเทศ เป็นแหล่งการจ้างงาน การสร้ างมูลค่า เนื่องจาก 
การยกระดับความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจ มีการผลิตสินค้าและบริการเกี่ยวเนื่อง  
เป็นจ านวนมาก ซึ่งจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงในด้านการเจียระไนพลอย รวมถึงการเป็นผู้น า  
ในการเผาพลอยเพ่ือเพ่ิมมูลค่ามาตั้งแต่อดีต นับว่าเป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขันที่จะท าให้ประเทศไทย 
ก้าวไปเป็นศูนย์กลางอัญมณีของโลก โดยจังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางการซื้อขายอัญมณีแหล่งใหญ่ที่สุด  
ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและก่อให้เกิด
การจ้างงาน สามารถท ารายได้ให้จังหวัดเป็นจ านวนมาก ซึ่งปัจจุบันพบว่าการค้าอัญมณีของจังหวัดจันทบุรี  
ชบเชาลงท าให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความเดือดร้อนเป็นจ านวนมาก จึงสอบถามถึงมาตรการ 
ในการแก้ไขปัญหาความชบเชาของการค้าอัญมณีในจังหวัดจันทบุรี ตลอดจนนโยบายและมาตรการในการ
กระตุ้นการซื้อ ขาย อัญมณี  
   นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบกระทู้
ถามว่า กระทรวงพาณิชย์ทราบเป็นอย่างดีว่า อัญมณีเป็นสินค้าที่สร้างรายได้เป็นอันดับ ๒ ของประเทศ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) ได้เฝ้าติดตามปัญหานี้ 
มาอย่างใกล้ชิดโดยตลอด ซึ่งเมื่อปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา การค้าพลอยได้มีการขยายตัวเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากความขัดแย้งภายนอกประเทศก็ตาม แต่เมื่อต้องประสบปัญหาโควิด -๑๙ ท าให้การค้า 
ในตลาดพลอยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เพราะการเดินทางเข้าออกประเทศถูกสกัดกั้นลง ท าให้ศูนย์กลาง
การค้าพลอยหยุดชะงัก และมีการชะลอค าสั่งซื้อต่าง ๆ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เข้าไปด าเนินการ เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐบาล 
ได้ออกมาตรการช่วยเหลือโดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี้  
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   ๑. มาตรการทางภาษี  
       – ลดภาษีมูลค่าเพ่ิมพลอยก้อนและโลหะมีค่า  
       – ยกเว้นภาษีเงินได้แก่ชาวต่างชาติที่น าพลอยก้อนเข้ามาขาย  
       – ยกเว้นภาษีน าเข้า สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ และหักรายจ่ายได้ ๒ เท่า 
ส าหรับเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานช่างฝีมือ ๓ รอบบัญชี  
   ๒. มาตรการอื่น ๆ  
       – สนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Bangkok Gems and Jewlry Fair  
       – ขยายช่องทางการขายทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ 
ผู้ซื้อผ่านใบรับรองของ GIT  
   ๓. มาตรการรองรับวิกฤติโควิด-๑๙  
   ระยะสั้น – โครงการช่วยเหลือฝ่าวิกฤติโควิด-๑๙ ภายใต้โครงการสินเชื่อซอฟโลน 
และโครงการสินเชื่อ เพ่ือส่งเสริมการจ้างงาน กระทรวงแรงงาน  
   ระยะยาว – การน าอัญมณีเป็นหลักประกันทางธุรกิจ เพ่ือขอสินเชื่อจากธนาคาร 
โดย สวอ. เป็นหน่วยกลางหาแนวทางก าหนดราคากลาง 
   นอกจากนี้ ได้มีมาตรการการช่วยเหลือของกระทรวงพาณิชย์ต่อผู้ประกอบการอัญ
มณี อาทิ การลดค่าบริการตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่า การจัดให้มีการศึกษาทางไกลและสัมมนาออนไลน์ 
พัฒนา Carat โมบายแอพพลิเคชัน รวมถึงมีโครงการซื้อด้วยความมั่นใจท าธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยเทรดดอทคอม 
และออกสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยใช้อัญมณีเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เพ่ือน าไปขยายธุรกิจ
ต่อไป อย่างไรก็ตาม ส าหรับในปี ๒๕๖๓ กระทรวงพาณิชย์จะจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการอัญมณี 
เช่น งานมหกรรมสินค้า สนับสนุนผู้ประกอบการในการซี้อด้วยความมั่นใจ อาทิ งานเทศกาลนานาชาติ  
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ และ พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี และบริการห้องสมุดออนไลน์ โหลดอ่าน
หนังสือฟรี ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

   ๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการคืนสมณเพศให้แก่พระเถระ  
๗ รูป  โดย นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร พรรคเพื่ อไทย เป็นผู้ตั้ งกระทู้ ถาม  
ถาม นายกรัฐมนตรี (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
   ด้วยเหตุจากศูนย์แถลงข่าวมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
ได้ออกมาให้ข่าวในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เกี่ยวกับเรื่องการพ้นจากความเป็นพระภิกษุ กรณีต้องหาว่ากระท า
ความผิดอาญาจากกรณีที่มีพระภิกษุถูกจับกุม และเป็นข้อถกเถียงกันในหมู่ชาวพุทธเกี่ยวกับพระภิกษุ 
ที่ถูกจับกุม และเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศ โดยที่พระภิกษุรูปนั้นไม่ได้เปล่งวาจา  
จะถือว่าพันจากความเป็นพระภิกษุหรือไม่ และกรณีพระภิกษุรูปนั้นได้รับการประกันตัวออกมาหรือพันโทษ
มาแล้ว จะกลับมาห่มจีวรโดยไม่ได้อุปสมบทใหม่ได้หรือไม่ ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดความสับสนแก่ชาว
พุทธ และมีผู้แสดงทัศนะต่อเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง โดยเผยแพร่ข่าวออกไปผ่านสื่อในหลายช่องทาง 
น ามาซึ่งความเสื่อมเสียกระทบต่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว
ที่เกิดขึ้นแก่คณะสงฆ์และสังคม โดยข้อความรายละเอียดการแถลงข่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ๗ 
รูป ประกอบด้วย พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะ
กรุงเทพมหานคร พระพรหมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะ
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ภาคที่ ๔ - ๗ พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาคที่ 
๑๐ และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๔ รูป อาทิ พระเมธีสุทธิกร และพระวิจิตรธรรมาภรณ์ เป็นต้น ซึ่งพระเถระชั้นผู้ใหญ่
บางรูป ศาลได้ตัดสินแล้วว่าไม่มีความผิดทุจริตใด ๆ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในความยุติธรรมต่อ
พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาให้แก่พุทธศาสนิกชนต่อไป จึงขอสอบถามถึงการให้ความยุติธรรมในการคืน
สมณเพศให้แก่พระเถระ ๗ รูป ซ่ึงจากกรณีดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนการเยียวยาจิตใจของพุทธศาสนิกชน 
   นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ตอบกระทู้ถามว่า  
การคืนสมณเพศให้แก่พระ ๗ รูป ตามพระราชบัญญัติสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสงฆ์ 
ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๓๕ การพ้นจากความเป็นพระภิกษุ เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หมวด ๔ นิคหกรรม
แห่งการสละสมณเพศ ตามมาตรา ๒๙ พระสงฆ์รูปใดถูกจับโดยต้องหาว่ากระท าความผิดทางอาญา  
เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยตัวชั่วคราว และเจ้าอาวาสแห่งวัดที่พระภิกษุ
นั้นสังกัดไม่รับมอบตัวไว้ควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้ เจ้าอาวาสรับตัวไปควบคุม  
หรือพระภิกษุนั้นมิได้สังกัดในวัดใดวัดหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจจับด าเนินการให้พระภิกษุรูปนั้น 
สละสมณเพศเสียได้ และมาตรา ๓๐ เมื่อจะต้องจ าคุก กักขัง หรือขัง พระภิกษุรูปใดตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล   
มีอ านาจด าเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้ และให้รายงานให้ศาลทราบถึงการสละสมณเพศ  
นั้นได้ และมหาเถรสมาคมได้มีมติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ มติที่ ๑๓๘/๒๕๖๓ เรื่องการพ้นจากความเป็นพระภิกษุ
กรณีต้องหาว่ากระท าความผิดทางอาญา ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสงฆ์มาตรา ๒๘ ๒๙ และ ๓๐  
ซึ่งพระภิกษุรูปใดต้องค าสั่งศาลจนถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ต้องสึกภายใน ๓ วัน นับแต่วันคดีถึงที่สุด 
และสามารถสละสมณเพศได้ กรณีจ าเลยยอมสึกถอดจีวรเพราะถูกจับต้องหากระท าความผิดทางอาญา  
และไม่ได้ประกันตัวต่อมาได้รับประกันตัว กลับมาแต่งกายเป็นพระภิกษุ อี ก โดยมิได้ อุปสมบทใหม่  
จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๐๘ ฐานแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นพระภิกษุ 
ส าม เณ ร โด ย มิ ช อ บ  เ พ่ื อ ให้ บุ ค ค ล อ่ื น เชื่ อ ว่ า ต น เป็ น บุ ค ค ล เช่ น นั้ น  ห าก ส ล ะส ม ณ เพ ศ แ ล้ ว  
สามารถกลับมาอุปสมบทได้หรือไม่นั้น หากศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุ ก และรับโทษตามค าพิพากษา  
เมื่อพ้นโทษออกมาสามารถกลับมาอุปสมบทได้ หรือเมื่อพ้นความเป็นอาญาสามารถกลับมาอุปสมบทได้เช่นกัน 
ซึ่งต้องให้พระอุปัชฌาย์เป็นผู้ตัดสินใจ และต้องเป็นไปตามระเบียบ ขณะนี้ได้มีการศึกษาว่าจะมีเรือนจ า  
ส าหรับพระภิกษุอยู่ระหว่างด าเนินคดีโดยไม่ต้องถอดจีวร และไม่ต้องสละสมณเพศ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 

   ๑.๒ .๓  กระทู้ ถาม เรื่อง การเตรียมรับ มือโรคโควิด -19 ระบาดรอบสอง  
โดย พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถาม นายกรัฐมนตรี 
   - นายกรัฐมนตรี ติดภารกิจ 
 

   ๑.๒.๔ กระทู้ถาม เรื่อง เปิดเผยข้อมูลในกระบวนการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา 
ในระดับชั้นอุดมศึกษา โดย พันต ารวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดภารกิจ 
 



- ๘ - 

 

   ๑.๒.๕ กระทู้ถาม เรื่อง การขอปรับระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก  
ระดับ M๑ ของโรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดย นายโกศล ปัทมะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
   เนื่องด้วยโรงพยาบาลบัวใหญ่ในขณะนี้เป็นโรพยาบาลระดับชุมชนแม่ข่าย M ๒  
ซึ่งโรงพยาบาลบัวใหญ่ได้มีโรงพยาบาลลูกข่าย จ านวน ๕ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลประทาย โรงพยาบาลสีดา 
โรงพยาบาลบัวลาย โรงพยาบาลแก้งสนามนาง และโรงพยาบาลบ้านเหลื่อม รับผิดชอบประชากร 
ทั้งสิ้น ๒๖๕,๓๗๕ คน มีจ านวนเตียง ๑๕๘ เตียง ซึ่งจะเปิดให้ใช้บริการในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อีกจ านวน 
๑๙๔ เตียง รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๓๐๒ เตียง มีแพทย์เฉพาะทางจัดบริการได้ครบทั้ง ๖ สาขาหลัก ได้แก่  
สาขาสูติกรรม สาขาศัลยกรรม สาขาอายุรกรรม สาขากุมารเวช สาขาศัลยกรรมกระดูก และสาขาวิสัญญีแพทย์ 
และมีสาขารองบางสาขาที่จ าเป็น มีแพทย์เฉพาะทางรวม ๑๕ คน ทันตแพทย์ ๖ คน และพยาบาล ๑๔๑ คน 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงพยาบาลบัวใหญ่ ได้มีความประสงค์ขอปรับระดับจากโรงพยาบาล
ระดับชุมชนแม่ข่าย M ๒ เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ระดับ M ๑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริการ
ผู้ป่ วยทั้ ง ๖  อ าเภอได้ เพ่ิมมากขึ้น  เพ่ือประชาชนจะได้รับความดูแลด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 
ที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ให้บริการของโรงพยาบาลบัวใหญ่และโรงพยาบาลลูกข่ายทั้ง ๕ แห่ง  
ไม่ต้องเดินทางไกลไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า ส่งผลให้ประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่าย 
เป็นจ านวนมาก จึงขอสอบถามถึงความคืบหน้าการด าเนินการในการขอปรับระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไป 
ขนาดเล็ก ระดับ M ๑ ของโรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการ
ขอปรับระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ระดับ M ๑ ของโรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
   นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบกระทู้ถามว่า
ขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่ได้ติดตามเรื่องดังกล่าวตลอดจนได้พิจารณาศึกษาข้อมูลการยกระดับของโรงพยาบาล
ดังกล่าวเพ่ือให้สามารถรองรับการบริการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเต็มศักยภาพ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข
ได้มีการแบ่ งเกณฑ์ของโรงพยาบาลเป็นระดับต่ าง ๆ เพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุม  
และเพียงพอ ทั้งนี้ การก าหนดเกณฑ์ขนาดของโรงพยาบาลที่กระทรวงได้ท าการประเมินนั้น กระทรวง  
ได้กระจายอ านาจไปยังเขตสาธารณสุขที่ ๙ ในการดูแล ซึ่งโรงพยาบาลบัวใหญ่ทางเขตได้ด าเนินการยื่น 
ค าขอแล้ว และได้มีการตรวจประเมินเกณฑ์ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจาณณาค าขอโรงพยาบาลบัวใหญ่  
และได้ถูกประเมินตามเกณฑ์ท้ังหมด ๑๘ ข้อ แต่ยังคงมีบางข้อที่ยังต้องไปประเมินผลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการ
พิจารณาต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว มีเพียงบางข้อเท่านั้นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในเชิงลึก 
ซึ่งคาดว่าไม่น่าเกินปี ๒๕๖๕ จะสามารถยกระดับเป็น M ๑ ได้  
 

  ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
        ๑.๓.๑ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาโรงไฟฟ้า ต.หินกอง  
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี  โดย นายบุญลือ ประเสริฐโสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดราชบุรี  
พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี โดยมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
   ๑.๓.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสล่าช้า โดย 
นายนิติพล ผิวเหมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา   
   - ผู้ตั้งกระทู้ถาม ขอถอนกระทู้ 



- ๙ - 

 

   ๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การติดตั้งกระแสไฟฟ้าสู่ชุมชุนหมู่บ้านผาแดงและ 
บ้านป่าเม้ียง อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดย นายนิติพล ผิวเหมาะ สมาชิกกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคก้าวไกล ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - เลื่อนการตอบกระทู้ไปวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
   ๑.๔ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการก าหนดราคาขายปาล์มทะลายและน้ ามันปาล์ม 
โดย นายประเสริฐพ งษ์  ศรนุ วัต ร์  สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร แบบบัญ ชี รายชื่ อ  พรรคก้ าว ไกล  
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
   - เลื่อนการตอบกระทูอ้อกไปก่อน 
   ๑.๕ กระทู้ถาม เรื่อง ขุดลอกฟื้นฟูหนองแต้เพื่อกักเก็บน้ าท าน้ าประปาหมู่บ้าน  
บ้านขาม หมู่ที่ ๓ และบ้านขามพัฒนา หมู่ที่ ๙ ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดย นางอนุรักษ์ 
บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๔ พรรคเพ่ือไทย ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์  
โดยม ีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  
   ๑.๖ กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางและมาตรการการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๗  
พรรคพลังประชารัฐ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

  ก่อนเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระที่ ๒ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) 
อย่างเป็นระบบ ได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปอีก ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพ่ือจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาให้แล้วเสร็จ   
  ที่ประชุมอนุมัติ 
 

  (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
       ๒.๑ รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จ านวน ๒ เรื่อง 
   โดยที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้แจ้งว่า ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑  
เป็นพิเศษ เมื่อจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๒ เป็นพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  
    (๑) รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
    (๒) รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 
๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒) 
       ๒.๒ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๒ ขององค์การกระจายเสียง 
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
    - รายงานผลการปฏิบัติ งานประจ าปี  ๒๕๖๒ ขององค์การกระจาย เสี ยง 
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) (ส่วนที่ ๑ – ๒) 
    - รายงานผลการปฏิบัติ งานประจ าปี  ๒๕๖๒ ขององค์การกระจายเสี ยง 
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) (ส่วนที่ ๓ – ๔) 
 



- ๑๐ - 

 

   รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อ านวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้เสนอรายงานฯ ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
   ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ เป็นปีแห่งการปรับตัวและสร้างสรรค์ มีหลายเรื่องที่ไทยพีบีเอส 
ท าได้อย่างโดดเด่น เช่น การรุกเข้าสู่สื่อแบบ Multi-platform และรูปแบบของการน าเสนอ เนื้อหาข้ามสื่อ 
(Transmedia storytelling) ท าให้วาระขับเคลื่อนหลายเรื่องที่ไทยพีบีเอส  จับมือกับเครือข่ายได้ขยายสู่
ช่องทางและกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวางขึ้น เพ่ิมโอกาสรับรู้  และการมีส่วนร่วมจากสังคมได้มากขึ้น ดังกรณี 
การเสนอให้ยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ไทยพีบีเอสเกาะติด น าเสนออย่างครอบคลุม สะท้อนให้เห็น
ผลกระทบที่หลากหลาย น าเสียงของทุกฝ่ายขึ้นบนพื้นที่เจรจา และมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีบริโภคของสังคมไป
พร้อมกัน เช่นเดียวกับประเด็นและวาระทางสังคมอ่ืน ๆ อีกหลายเรื่องที่ไทยพีบีเอสท า งานในรูปแบบ 
และหลักการเดียวกันนี้ ไม่ว่าจะเป็นวาระเลือกตั้ง ประเด็นฝุ่น PM ๒.๕ ภัยพิบัติ การจัดการขยะ ทุจริตอาหาร
โรงเรียน ปัญหาหนี้สิน ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและความเหลื่อมล ้าทางนโยบาย เป็นต้น อันเป็น  
การยืนยันภารกิจของไทยพีบีเอสที่มิได้ท าแค่การผลิตข่าว  และรายการ แต่มุ่งใช้จุดแข็งด้านการสื่อสาร 
ร่วมสร้างทางออกให้แก่สังคมบนฐานของการมีส่วนร่วม นอกจากนี้ ไทยพีบีเอสยังได้สร้างการจดจ า ในฐานะสื่อ
สร้างการเรียนรู้ของสังคม ผ่านการผลิตงานสารคดีฝีมือคนไทยที่มีทั้งสาระและคุณภาพการผลิต รวมถึงละคร 
ที่มีเป้าหมายสร้างแรงบันดาลใจและคุณค่าทางสังคม เช่น ละครปลายจวัก ซึ่งปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ ได้สร้างกระแส
เชิงบวกทางสังคมอย่างมากและสร้างความภาคภูมิใจของคนไทย  ผ่านวัฒนธรรมอาหาร ไทยพีบีเอสได้มี 
การปรับตัวหลายด้านตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้สามารถก้าวข้ามภาวะการพลิกผันของสื่อ เช่น การผลิตงาน
ให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้สื่อที่มีลักษณะแยกย่อย การสร้างความร่วมมือกับภาคีหุ้นส่วน การสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย การปรับระบบงานสนับสนุนและฐานข้อมูล การเพ่ิมกลไกเพ่ือสร้างความมั่นใจ  
ในธรรมาภิบาล การน าร่องจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เนื้อหา ๔ ด้านส าคัญ เพ่ือให้ไทยพีบีเอสสนอง 
ตอบความต้องการของสาธารณะมากขึ้นไปอีก ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ศูนย์สื่อสารวาระ 
ทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ศูนย์สื่อสาธารณะเพ่ือเด็กและครอบครัว และศูนย์ Thai PBS World  
การเตรียมพร้อมและปรับตัวที่ท ามาในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ท าให้ไทยพีบีเอสสามารถเคลื่อนงานได้อย่างรวดเร็ว
และเป็นสถาบันสื่อแถวหน้าที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือจากประชาชนวงกว้าง เมื่อประเทศไทยเผชิญกับวิกฤติ
ใหญ่ ๆ นับตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นมา โดยเฉพาะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ที่ส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงในทุกมิติ ไทยพีบีเอสได้ปรับผังรายการเกือบร้อยเปอร์ เซ็นต์และมุ่งน าเสนอข้อมูลข่าวสาร  
ที่ครอบคลุมทั้งสถานการณ์ ความรู้ความเข้าใจเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มาตรการทางสาธารณสุข  
ที่จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือ การน าเสนอทิศทางเพ่ือร่วมน าประเทศพ้นจากวิกฤติระยะยาวนี้  
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ที่กระทบคนส่ วนใหญ่ของประเทศและกลุ่มคนเปราะบาง รวมถึง 
การประคับประคองคนในสังคมให้พร้อมเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่หลังสถานการณ์โควิด -๑๙  ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
จึงเป็นอีกปีหนึ่งที่ไทยพีบีเอสมุ่งมั่น ทุ่มเท ท าหน้าที่ของสื่อสาธารณะอย่างไม่มีวันถอย เพ่ือเป็นที่พ่ึงให้แก่
ประชาชนตามพันธกิจของสื่อสาธารณะ และเพ่ือร่วมกันน าพาประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤติต่าง ๆ สู่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 
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   สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิ ด เห็ นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่ าง ๆ อาทิ  
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน  
ในการสนับสนุนเป็นจ านวนมาก และได้ท าภารกิจที่มีความเหมาะสมและคุ้มค่าจากงบประมาณที่ได้รับหรือไม่  
นอกจากนี้ การด าเนินงานของ ส.ส.ท. มีความปลอดจากการเมืองและมีความเป็นกลางหรือไม่ เสนอข่าว  
อย่างเที่ยงตรง และตรงไปตรงมา พร้อมได้สอบถามถึงหน้าที่และภารกิจของมูลนิธิไทยพีบีเอ ตลอดจนที่มาของ
รายได้มูลนิธิ ซึ่งยังไม่มีรายละเอียดปรากฎในรายงานฉบับนี้ อีกทั้ง ส.ส.ท. ไม่มีการประมาณการงบประมาณ 
ในแต่ละปี และไม่มีการประเมินความคุ้มค่าในการประมาณการเพ่ือของบประมาณ ตลอดจนสอบถามถึงแนว
ทางการน าเสนอข่าวของช่องว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ข่าวของช่องตามที่ก าหนดหรือไม่ รวมถึงยังไม่มีการ
ทบทวนกฎหมายการตั้ งสถานี ฯ เพ่ือให้สถานีฯ เป็นที่ ยอมรับและเป็นที่น่ าเชื่อถือจากประชาชน   
โดยต้องมีความระมัดระวัง มีความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และควรเพ่ิมรายการประเภทร้องทุกข์ร้องเรียน
ให้มากขึ้น เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เพ่ิมสัดส่วนให้มีรายการเป็นสาระความรู้  
และรายการต่างประเทศ เพ่ือเป็นสถานีแห่งความรู้และการพัฒนาสังคมเป็นที่พ่ึงของประชาชน เป็นตัวกลาง  
ในการเชื่อมปัญหาจากประชาชนไปยังรัฐบาล อยากให้ติดตามเสนอข่าวที่ เป็นการน าเสนอความจริง  
ความถูกต้อง ความเป็นธรรม ให้คนในสังคมได้รับทราบ นอกจานี้ สมาชิกฯ ยังได้สอบถามถึงประเด็นการจัดท า
ช่องรายการเพ่ิม (ALTV)  อาจท าให้ไม่เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน เนื่องด้วยช่องไม่มีความพร้อม 
เนื่องจากภารกิจตามขอบข่ายเดิมมีค่อนข้างมาก ตลอดจนได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการก าหนดเนื้อหาสาระ 
ในช่อง ALTV ที่มีการทดลองออกอากาศ พร้อมให้ข้อเสนอแนะว่าควรน าเสนอข่าวในเชิงลึกส าหรับข่าวที่ส าคัญ
แต่ไม่มีสื่อมวลชนส านักอ่ืน ๆ น าเสนอ และควรเน้นการน าเสนอข่าวในประเด็นเหล่านี้เพ่ือให้สังคมได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง สะท้อนปัญหาต่าง ๆ ในสังคมอย่างครบถ้วน รอบด้าน สะท้อนความเป็นจริง โดยการเป็นสื่อ
สาธารณะอย่างมืออาชีพ  เกาะติดการน าเสนอข่าวรายงานในทุกช่องทางอย่ างต่อเนื่ อง น าไปสู่ 
ความเปลี่ยนแปลงแก่สังคมและประเทศชาติ และควรยืนเคียงข้างประชาชนแบบนี้ต่อไป พร้อมขอให้มี 
การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภายในองค์กร ให้เกิดความคล่องตัว ไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการผลิตสื่อ 
ที่มีคุณภาพต่อสังคม อย่างไรก็ตาม การน าเสนอเนื้อหาต่อสังคมนั้นมีการน าเสนอข่าวและเนื้อหาสาระที่ดี  
มีคุณภาพ และมีประโยชน์ดีอยู่แล้ว แต่ควรเพ่ิมความบันเทิงที่ใช้ศิลปะและกลยุทธ์ เพ่ือดึงดูดให้ประชาชน 
มาติดตามชมใหเ้พ่ิมข้ึน โดยมุ่งเน้นในการเป็นสื่อกลางที่คอยช่วยเหลือคลายความทุกข์ร้อนประชาชน 
   รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อ านวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ตอบชี้แจงโดยกล่าวขอบคุณส าหรับค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อทางสถานี ซึ่งหัวใจ
ของการท างานคือมีประชาชนเป็นศูนย์กลางของการท างาน และเป็นสิ่งที่สถานีค านึงถึงและเป็นหลักการส าคัญ
ที่สถานีได้น ามาใช้ตลอดเวลา การท าหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตต่าง ๆ ตลอดปี ๒๕๖๒ มีจ านวน  ๖๙๙ ชิ้น 
และในปี ๒๕๖๓ มีจ านวน ๓๕๑ ชิ้น อาทิ การเปิดประเด็นคอกหอย ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งทางสถานี 
เป็นผู้เปิดประเด็นการทุจริตอย่างไม่กลัวเกรงอ านาจและอิทธิพล และติดตามมาตลอด ๒ ปี จนมีค าสั่งให้รื้อ
คอกหอย ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม มีทีมข่าวที่ท าหน้าที่ติดตามและตรวจสอบประเด็นการทุจริต
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเสนอความจริงต่อสังคม และขอน้อมรับข้อเสนอแนะทุกข้อเพ่ือน าไปปรับปรุงเนื้อหาสาระ
ของทางสถานี ให้ดีขึ้น  มีการท า KPI เพ่ือติดตามเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาที่สถานี  
ว่ามีการน าไปสู่การแก้ไขอย่างไร เพ่ือตอบสังคมให้ได้มีการด าเนินการส าเร็จไปอย่างไร มีการจัดท าสถานี 
ThaiPbsWorld เพ่ือน าเสนอข่าวภาคภาษาอังกฤษ มูลนิธิไทยพีบีเอสเป็นนิติบุคคลอิสระ เป็นหุ้นส่วนของ 
ไทยพีบีเอส จึงไม่ได้ระบุรายละเอียดรายงานของมูลนิธิไว้ในรายงานที่น าเสนอฉบับนี้ ส่วนงบบุคลากรของ 
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ปี ๒๕๖๒ ลดลงจากปี ๒๕๖๑ จ านวน ๕๑ ล้านบาท มีมาตรการและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้ท างานได้มากขึ้น ให้เท่าทันเทคโนโลยีได้ ประเด็น ALTV เป็นบริการที่สถานีให้ความส าคัญ 
เพ่ือเป็นช่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกกลุ่ม ลงทุนด้านเนื้อหาสาระที่ผลิตเอง น ารายการที่มีอยู่เดิมมาปรับ
ใหม่ โดยไม่ใช้เงินเพ่ิมเติม ใช้บุคคลากรที่มีอยู่  ไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณสูงมาก ขอยืน ยันว่าสถานี 
มีความเป็นกลาง ท างานด้วยความเป็นอิสระ และมีคุณธรรม ไม่ผลิตซ้ าความรุนแรงแก่สังคม 
              

        ที่ประชุมรับทราบ   
 

  (๓) รับรองรายงานการประชุม    ไม่มี 
 

  (๔) เรื่องท่ีคุณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว                
   ๔.๑ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

   นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์  ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญ ติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กล่าวรายงานถึงหลักการแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราขบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้ (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมวาระ 
การด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร และกรณีการพันจากต าแหน่งตามวาระให้
กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ รวมทั้งก าหนดระย ะเวลา 
ในการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๖) 
(๒) แก้ไขเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรมีอ านาจในการพิจารณาก าหนดที่ตั้ง
ส านักงานใหญ่และสาขาของล านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรได้  (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๓) 
(๓) แก้ไขเพ่ิมเติมให้กองทุนพ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรรับภาระช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกรที่มีบุคคล 
ค้ าประกันได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓/๙ วรรคสอง) 
 

   ชื่อร่างพระราชบัญญัติ    ไม่มีการแก้ไข 
   ค าปรารภ     ไม่มีการแก้ไข 
   มาตรา ๑    ไม่มีการแก้ไข 
   มาตรา ๒     ไม่มีการแก้ไข 
   มาตรา ๓  แก้ไขมาตรา ๑๖   มีการแก้ไข 
    มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อินทร์สุข (กรรมาธิการ) ขอสงวนความเห็น  
โดยขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖ เป็นดังนี้ 
    “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรมีวาระการด ารงต าแหน่ง 
คราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้” 
 

   จากนั้น สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเหตุผลการปรับลด
เวลาของการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน จาก ๑๒๐ เป็น ๙๐ วัน  
 

   ประธานคณะกรรมาธิการฯ ตอบชี้แจงว่า กรรมาธิการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
ควรเป็นไปโดยรวดเร็วที่สุด เพ่ือจะได้มีกรรมการมาท าหน้าที่ และไม่ว่างเว้นนานเกินไป 
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   ต่อมา ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม ในมาตรา ๓ ตามที่ กรรมาธิการฯ  
มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๔๐๐ เสียง 
 

   มาตรา ๔ แก้ไขมาตรา ๒๓   ไม่มีการแก้ไข 
   มาตรา ๕ แก้ไขมาตรา ๓๗/๙ วรรคสอง ไม่มีการแก้ไข 
   มาตรา ๖     ไม่มีการแก้ไข 
 

   จากนั้นที่ประชุมลงมติเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๓๘๗ เสียง และที่ประชุมมีมติ
เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ด้วยคะแนน ๓๙๑ เสียง พร้อมน าข้อสังเกตของกรรมาธิการฯ  
ส่งต่อไปยังรัฐบาลพิจารณาต่อไป 
 

   ๔.๒ ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... 
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๑ – ๔.๒ ค้างมาจาก
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ  
วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) 
   นายสั นติ  กี ระนั นท์  ป ระธานคณ ะกรรมาธิ การวิสามัญ พิ จารณ าร่ าง
พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... กล่าวรายงานถึงหลักการและเหตุผลว่า
เนื่องจากปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถท าธุรกรรมแปลงสินทรัพย์ 
เป็นหลักทรัพย์ได้เอง ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เป็นการประกอบธุรกิจแข่งขันกับเอกชน รัฐจึงไม่จ าเป็นต้องมีบรรษัท
ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพ่ือแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ไว้เป็นการเฉพาะ สมควรยุบเลิกบรรษัทตลาดรอง
สินเชื่อที่อยู่อาศัยและโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ทุน และการะผูกพันชองบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่
อาศัยให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการรุกรรมที่เหลืออยู่ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยต่อไปจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ด าเนินการเสร็จแล้ว  
โดยมีผลการพิจารณาดังนี้ 
 

   ชื่อร่างพระราชบัญญัติ   ไม่มีการแก้ไข 
   ค าปรารภ   ไม่มีการแก้ไข  
   มาตรา ๑   ไม่มีการแก้ไข  
   มาตรา ๒   ไม่มีการแก้ไข  
   มาตรา ๓   ไม่มีการแก้ไข  
   มาตรา ๔   ไม่มีการแก้ไข 
   มาตรา ๕   ไม่มีการแก้ไข 
   มาตรา ๖   ไม่มีการแก้ไข  
   มาตรา ๗    ไม่มีการแก้ไข 
   มาตรา ๘   ไม่มีการแก้ไข 
    มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 
    นายณฐวร  ลิมปนางกูร กรรมาธิการ ขอสงวนความเห็น โดยขอให้แก้ไข
เพ่ิมเติมความในมาตรา ๘ เป็นดังนี้ 
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    “มาตรา ๘ ถ้ามีการฟ้องร้องบังคับตามสิทธิเรียกร้องเป็นคดีอยู่ในศาล  
ให้ ธอส. เข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทน บตท. ในคดีดังกล่าวและอาจน าพยานหลักฐานใหม่มาแสดงคัดค้าน
เอกสารที่ได้ยื่นไว้แล้ว ถามค้านพยานที่สืบมาแล้ว และคัดค้านพยานหลักฐานที่ได้สืบไปแล้วได้ และในกรณี 
ที่ศาลได้มีค าพิพากษาบังคับตามสิทธิเรียกร้องนั้น ก็ให้เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษานั้น” 
    กรรมาธิการฯ ตอบชี้แจงว่า ไม่ควรให้สิทธิ ธอส. ดีกว่า บตท. เพราะเป็น
การกล่าวล่วงอ านาจศาล และเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อกัน  
   มาตรา ๙    ไม่มีการแก้ไข 
   มาตรา ๑๐    ไม่มีการแก้ไข 
   มาตรา ๑๑    ไม่มีการแก้ไข 
   มาตรา ๑๒    ไม่มีการแก้ไข 
   สมาชิกฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นต่อข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ว่าเป็นการตรากฎหมาย
โดยไม่ผ่านรัฐสภา จึงเห็นว่าการเขียนข้อสังเกตลักษณะนี้ สภาฯ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เพ่ือไม่ให้เกิด 
ความเสียหายและข้อผิดพลาด ทั้งนี้  ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่สามารถ
อภิปรายข้อสังเกตได้ ที่ประชุมจึงต้องด าเนินการตามข้อบังคับการประชุม โดยที่ประชุมลงมติเห็นด้วยกับ
ข้อสังเกต 
 

   จากนัน้ที่ประชุมลงมติเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๓๗๖ เสียง และที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการฯ ด้วยคะแนน ๓๖๐ เสียง พร้อมน าข้อสังเกตของกรรมาธิการฯ ส่งต่อไปยังรัฐบาลพิจารณา
ต่อไป 
 

   ๔.๓ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเยียวยาเด็ก 
เยาวชนและครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ของคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 
   นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผล 
กระทุบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย และนางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษาผลกระทบทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากภัยพิบัติที่เกิด
จากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติและสาธารณภัย กล่าวรายงานถึงหลักการและเหตุผล ว่าจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งถือเป็นสาธารณภัยอันเกิดจากน้ ามือมนุษย์ และภัยดังกล่าวได้เกิดขึ้นมาเป็น
ระยะเวลากว่า ๑๖ ปี แล้ว แต่สภาพปัญหาดังกล่าวยังคงไม่คลี่คลายลงก่อให้เกิดปัญหาสะสมในด้านต่าง ๆ 
เรื่อยมา โดยเฉพาะอย่างปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชน รวมทั้งครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับผลกระทบทั้งทางร่ายกาย จิตใจ คณะกรรมาธิการการ
ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย ตระหนักเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  
จึงได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลกระทบทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก เยาวชน  
และครอบครัวจากภัยพิบัติที่เกิดจากความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น ตามข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๖ เพ่ือพิจารณาศึกษาสภาพของปัญหาและการให้ความช่วยเหลือของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
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จากภัยพิบัติความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การศึกษาการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือเพ่ือศึกษาสถานการณ์ผลกระทบทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก เยาวชน
และครอบครัวจากภัยพิบัติที่เกิดจากความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อ าเภอของ
จังหวัดสงขลาและผลการด าเนินงานการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเด็ก เยาวชนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ  
เพ่ือเป็นการสะท้อนสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน 
ให้ความช่วยเหลือได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้การให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาเกิดประสิทธิผลต่อผู้ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง โดยมีวิธีการศึกษา คือ ๑. ต้ังคณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษาผลกระทบทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากภัยพิบัติที่เกิดจาก
ความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒. ศึกษาสถานการณ์ผลกระทบ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมรวมไปถึงสื่อสาธารณะต่ง ๆ ร่วมประชุมชี้แจงและแสดงความคิดเห็น 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลและรายละเอียดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงในพ้ืนที่ ๓. ลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาสถานการณ์ 
ผลกระทบและการให้ ความช่วยเหลือเยียวยาเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ ได้รับผลกระทบจาก 
ภัยพิบัติที่ เกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔. สรุปผลการศึกษา  
และเสนอแนะแนวทางการด าเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยา เด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติที่เกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเมื่อได้มีการประมวลผล 
การพิจารณาศึกษาจากทั้งการประชุมร่วมกับหน่วยงานและการเดินทางไปศึกษาดูงานแล้ว สามารถสรุปผล 
การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเด็น คือ ๑. สถานการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒. ผลกระทบของความรุนแรงต่อร่างกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก เยาวชน  
และครอบครัว และ ๓. ผลการศึกษาการให้ความช่วยเหลือเยี่ยวยาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิด เห็นและข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  
การเยียวยาเด็ก เยาวชน และครอบครัวยังไม่มีความครอบคลุมเท่าที่ควร ตลอดจนคณะกรรมการฯ ที่ตั้งขึ้น 
ควรให้มีความครอบคลุมในทุกฝ่าย ทั้งนี้  บุคคลที่ต้องท างานเกี่ยวข้องกับเด็ก จะต้องมีความรู้ ทักษะ  
และหลักจิตวิทยาในการดูแลเด็ก เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ เพ่ือให้เกิดการเยียวยาเด็กที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง  
   นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ประธานคณะกรรมาธิการฯ และนางสาวเพชรดาว  
โต๊ะมีนา ประธานอนุกรรมการฯ  ตอบชี้แจงและขอบคุณข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปเติมเต็มรายงานให้ม ี
ความสมบูรณ์มากยิ่ งขึ้น ซึ่ งในหลาย ๆ ประเด็นที่ ได้น าเสนอ ได้ เชิญหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมาหารือ  
เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสมบูรณ์และครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือให้รายงานฉบับนี้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
   จากนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การให้ 
ความช่วยเหลือเยียวยาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดจากสถานการณ์  
ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติและสาธารณภัย ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๘๘ ซ่ึงจะน าข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  
ส่งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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   ๔.๔ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบบริการสารสนเทศ 
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่และพัฒนาการด าเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร ของคณะกรรมาธิการกิจการ 
สภาผู้แทนราษฎร 
   นายอนันต์ ผลอ านวย ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร  
และนายไกลก้อง ไวทยการ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ และประธานคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาระบบ
บริการสารสนเทศอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และพัฒนาการด าเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงหลักการ
และเหตุผลของรายงาน ดังนี้ ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๖๕๖๖ ที่ประชุมได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร นั้น 
บัดนี้ คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษารายงานเรื่อง "การพัฒนาระบบบริการสารสนเทศอาคารรัฐสภา 
แห่งใหม่และพัฒนาการด าเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร" เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อบังคับการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร พศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๔ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่าเมื่อคณะกรรมาธิการได้กระท ากิจการ พิจารณา
สอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ตามหน้าที่และอ านาจหรือตามที่สภามอบหมายเสร็จแล้วให้รายงานต่อ
สภาตามระยะเวลาที่สภาก าหนด จึงขอเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา 
   อาคารรัฐสภาแห่งใหม่เป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เพ่ือใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของ
รัฐสภาซึ่งเป็นสถาบันหลักของฝ้ายนิติบัญญัติและเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญของประเทศ และเป็นสมบัติ ของ
สาธารณะ มีการบริหารจัดการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ด้วยระบบสารสนเทศครอบคลุมด้วยระบบ เครือข่าย
ภายใต้ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ 
ที่เข้มงวด ทั้งนี้  ระบบเทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสารจึงถูกออกแบบและติดตั้งให้มีความทันสมัย 
และมีความชับช้อนสูง เช่น การก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหลัก (Main Data Center) ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย  
ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการติดตั้งระบบงานโสตทัศนูปกรณ์
ต่าง ๆ จะต้องรองรับการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของอาคารรัฐสภา และการบริการสารสนเทศของ
เจ้าหน้าที่ สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภาตลอดจนประชาชนทั่วไปได้อย่างสมบูรณ์ ตามทิศทาง 
การขั บ เค ลื่ อ น รั ฐ ส ภ า เพ่ื อมุ่ ง ไป สู่ ก าร เป็ น  Smartand Open Parliament แ ละ "รั ฐ ส ภ าดิ จิ ทั ล "  
(Digital Parliament) จากแนวคิดดังกล่าว คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร จึงได้มอบหมาย 
ให้คณะอนุกรรมาธิการพัฒนาระบบบริการสารสนเทศอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และพัฒนาด าเนินงาน ของ 
สภาผู้แทนราษฎร ด าเนินการพิจารณาศึกษาโดยมุ่งเน้นใน ๒ ส่วนหลัก คือ ๑. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ตามที่บริษัทผู้รับจ้างได้ด าเนินติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควบคู่
กับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และ ๒. ระบบบริการสารสนเทศในวงงานรัฐสภา ประกอบด้วย  
เว็บไชต์รัฐสภาและช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ระบบบริหารจัดการ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(E-document) และช่องทาง 
การมีส่วนร่วมของประชาชน เว็บไซต์และโชเชียลมีเดีย (Social Media) ของรัฐสภา และจากการพิจารณา
ศึกษาคณะกรรมาธิการได้มีบทสรุป ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะส าหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ  
เพ่ือพัฒนาและการยกระดับการด าเนินงานของรัฐสภา ดังนี้  
   ๑. การมุ่งสู่ความเป็น SMART and Open Parliament โดยมีสาระส าคัญในเรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลของรัฐสภาจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คือ การท าให้ข้อมูลเข้าถึงได้ง่าย 
โดยจะต้องรองรับการใช้งานร่วมกับโปรแกรมการอ่านส าหรับผู้พิการ (Web Accessibility) ตามมาตรฐาน 
WCAG มีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเพ่ือท าให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงเอกสารได้ดีขึ้น สามารถน าไป
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ประมวลผล วิเคราะห์ หรือใช้ซ้ าโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยี (MachineReadable) ทั้งนี้ กระบวนการแปลงไฟล์
เอกสารจะต้องมีความถูกต้องแม่นย า สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีข้อจ ากัด และ ๒. การเปิดเผยข้อมูล
ตามมาตรฐานกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกันและระหว่างหน่วยงานรัฐกับเอกชน 
ภายใต้ระดับการเข้าถึงที่ก าหนดไว้และได้รับการยินยอมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลและ
หน่วยงานที่ เก็บข้อมูล (Web AP : Application Programming Interface) รวมทั้ งการ Open source  
โดยเปิดเผย Source code ให้ภาคเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วย
พัฒนาต่อยอดระบบเว็บไซต์ให้ทันสมัยและตอบโจทย์ประชาชน โดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพางบประมาณจากภาครัฐ 
   ๒. ข้อเสนอแนะเกี่ยวระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการสารสนเทศ 
ในวงงานรัฐสภา แบ่งออกได้ดังนี้ 
       ๑) เรื่องที่สามารถด าเนินการโดยไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ เช่น การบันทึก
หน้าจอ (Screen Capture) ผลการลงคะแนนของสมาชิกแบบเรียลไทม์ (Real time) และเปิดเผยข้อมูลบันทึก
การลงคะแนนของสมาชิกรายบุคคลในรูปแบบไฟล์ CSV รวมทั้งควบคุมและจัดท ามาตรฐานระบบการรักษา
ความปลอดภัยของระบบหลังบ้าน (Back office) เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ 
และระบบได้โดยง่าย ส่งเสริมให้มีสื่อทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด  (Open Material) การจัดกลุ่มข้อมูล 
การรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๗๗ และการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนตามมาตรา ๑๓๓ (๓)  
ของรัฐธรรมนูญบนหน้าเว็บไซต์รัฐสภาให้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน และเปิดสถานะความคิดเห็นของประชาชน
ให้เป็นสาธารณะ (Public)  
       ๒) เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ ได้แก่ การจัดท าบัตรสมาร์ทการ์ด 
(Smart card) ประจ าตัวสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรแบบใบเดียวและการน าระบบสแกนล ายนิ้ วมือ  
(Finger Print) มาใช้ในการยืนยันตัวตนร่วมด้วย และเปิดเผยข้อมูลการลงคะแนนของสมาชิก ในรูปแบบ 
Common Standard Open APl (Application Programming Interface) รวมทั้งติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 
(CCTV) เพ่ือเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในห้องประชุมสภาและเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการ
ตรวจสอบกรณีเกิดความผิดปกติในการลงคะแนน การติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า  
การใช้น้ า และการสร้างมลพิษของอาคารรัฐสภา การปรับปรุงพ้ืนที่ห้องสมุดรัฐสภาให้เป็นรูปแบบพ้ืนที่ท างาน
ร่วมกัน (Co - Working space) จัดท าสื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมาย การเลือกตั้ ง  
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนิติบัญญัติและน าเสนอในรูปแบบ Animation เป็นต้น  
       ๓) เรื่องที่จ าเป็นต้องก าหนดเป็นนโยบายหรือแก้ไขระเบียบที่เกียวข้อง เช่น 
ก าหนดนโยบายการลดการใช้พลังงาน ลดขยะ และลดการก่อมลพิษในอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ การก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับชุดข้อมูลของรัฐสภาที่จะให้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ เป็นต้น 
   อนึ่ง ผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการเป็นเพียงบทสรุปส่วนหนึ่งเกี่ยวกับ
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและระบบบริการสารสนเทศในวงานรัฐสภาซึ่งคณะกรรมาธิการ 
เห็นว่ามีความจ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาในระยะแรกควบคู่ไปกับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ยังมีระบบงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกจ านวนหลายระบบที่จ าเป็นต้องได้รับการประเมิน 
ติดตามผล และพัฒนาในระยะต่อไป เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างเป็นรูปธรรมคือ ผู้บริหารของ 
ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ้ายข้าราชการประจ าที่เกี่ยวข้องจะต้องมีเป้าประสงค์และร่วมกันก าหนดนโยบาย 



- ๑๘ - 

 

เพ่ือให้น าไปสู่แนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจนรวมทั้งจะต้องมีการสื่อสารเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจกับ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ตระหนักถึงความส าคัญและร่วมกันผลักดันให้เกิดสัมฤทธิผลต่อไป 
   สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิ ด เห็ นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่ าง ๆ อาทิ  
การบูรณาการบัตรประจ าตัวของสมาชิกฯ ทั้ง ๓ ใบเข้าด้วยกัน เพ่ือป้องกันการลืมบัตร การเสียบบัตรแทนกัน 
หรือสามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยการใช้บัตรประชาชนแทนที่ เป็นรูปแบบสมาร์ทการ์ดแทน ซึ่งถ้าท าได้ 
จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถาบันนิติบัญญัติ นอกจากนี้ ควรน าระบบชีวมาตร (Biometric) มาใช้ใน 
การแสดงตน รวมถึงการติดตั้งระบบบันทึกหน้าจอ แสดงสถานะการเสียบบัตร และสามารถตรวจสอบย้อนหลัง
ได้ ซึ่งระบบดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณแต่อย่างใด และข้อมูลด้าน HRIS ควรน ามาเปิดเผยให้
สาธารณชนรับทราบ เพ่ือความเป็น Open Parliament พร้อมเสนอแนะให้แปลงงบสัมมนาเป็นงบลงทุน  
เพ่ือสร้างการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ซึ่งสิ่ งเหล่านี้สามารถน ามาใช้ได้จริง ควรพัฒนาระบบ
คมนาคมรอบอาคารรัฐสภา และระบบห้องสมุดรัฐสภา ยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยของรัฐสภา 
เนื่องจากห้องสมุดอยู่ชั้น ๙ การที่จะให้ประชาชนเข้ามาค้นคว้าศึกษาข้อมูล จ าเป็นต้องดูแลเรื่องระบบรักษา
ความปลอดภัยให้มีความเข้มงวด แต่ยังคงมีความสะดวกเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ 
จากอาคารรัฐสภาได้ และควรท าให้หอสมุดรัฐสภา เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เป็นศูนย์กลาง
ของข้อมูลด้านนิติบัญญัติอย่างครบถ้วน ด้วยการจัดเก็บข้อมูลทั้งแบบดิจิทัลและแบบสิ่งพิมพ์  มีข้อมูลครบถ้วน
ทั้งทางด้านนิติบัญญัติและการเมืองการปกครองของประเทศให้มากที่สุด ปรับปรุงให้มีความทันสมัย  
เป็น Library of Parliament อย่างแท้จริง รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี ให้แก่
เจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุด ปรับปรุงระบบการสืบค้นแบบอัจฉริยะ และสร้างเครือข่ายด้านกฎหมายทั้งหมด  
โดยมีรัฐสภาเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ การเป็น Smart Parliament ควรเน้น ๓ โครงสร้าง ได้แก่ สร้างอัตลักษณ์
ของสัปปายะสภาสถาน เชื่อมโยงกับประชาชนและสิ่งแวดล้อม ใน ๗ มิต ิเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ 
โดยต้องมีการจัดระเบียบข้อมูลกฎหมายในประเทศทั้งหมด ท าให้ผู้คนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างแม่นย า
และรวดเร็ว มีการบูรณาการด้านข้อมูล มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย ทันสมัย เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ เพียบพร้อมในโครงสร้างการรักษาความปลอดภัย มีระบบการอพยพที่รวดเร็ว  
มีแผงควบคุมไฟฟ้าและการจ่ายไฟอัจฉริยะ ป้ายดิจิทัลตอบได้ทุกภาษา มีจุดรับรองแขกและเส้นทางดิจิทัล  
มีระบบการสื่อสารที่ไร้พรมแดน และมีการน าเสนอข้อมูลในหลากหลายมิติ พัฒนาการบริการให้มีความรวดเร็ว 
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีความแม่นย า และปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนเป็น Smart Parliament  
ควรเริ่มจากการส่งเอกสารจากระบบไปรษณีย์เป็นระบบอ่ืน เช่น เอกสารดิจิทัล หรือส่งทางระบบอีเมล์  
เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของสภาฯ และสมาชิกฯ รวมทั้งควรมีการปรับเปลี่ยนระบบการใช้ระบบแผ่นดีวีดี 
ในการบันทึกภาพการอภิปราย ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลแทน เช่น ลิงค์การอภิปราย ซึ่งสะดวก
ในการน าไปเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เพ่ือให้ประชาชนเห็นการท าหน้าที่ของสมาชิกฯ ซึ่งการใช้ระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในอาคารรัฐสภาจะช่วยอ านวยความสะดวก เกิดความรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลง  
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกคน  อีกทั้ งระบบการบริหารจัดการจราจร ที่จอดรถ แต่ต้องมีระบบ 
การจัดเก็บขยะ และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในอาคารรัฐสภา ที่ต้องอ านวยความสะดวก โดยต้องมีระบบ
การรักษาความปลอดภัยด้วย 
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   นายไกลก้อง ไวทยการ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ  ได้กล่าวขอบคุณ 
และตอบชี้แจงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การน าระบบดิจิทัลต่าง ๆ มาใช้ในการบริหาร
จัดการภายในสัปปายะสภาสถานนั้น ต้องเริ่มจากการท าข้อมูลให้เป็นระเบียบ ซึ่งจะสะดวกต่อการเข้าถึงและ
สะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งเมื่อข้อมูลทุกอย่างเป็นระเบียบแล้ว การต่อยอดเป็นเรื่องอ่ืน ๆ จะสามารถท าได้
โดยง่าย 
   จากนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบ
บริการสารสนเทศอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และพัฒนาการด าเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร ของคณะกรรมาธิการ
กิจการสภาผู้แทนราษฎร ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๘๘ ซ่ึงจะน าข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  
ส่งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๙.๕๖ นาฬิกา 
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